
ใกล้ความจริง น า้มันกัญชาเมดคิัลเกรด 
จากต้นอ่อน-ออกดอก สู่สารสกัดเพื่อผู้ป่วย

นบัตัง้แตอ่งค์การเภสชักรรม(อภ.) แถลงความคืบหน้าโครงการผลิต
สารสกดัต้นแบบกญัชาทางการแพทย์ “กญัชาเมดิคลัเกรด ออกดอกแล้ว”  
เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ท่ีผา่นมา 
เราลองมาดขูัน้ตอนกนัดีกว่าวา่ นบัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการในการปลกูต้นออ่น
กญัชาถกูกฎหมาย กระทัง่การออกดอก จนน าไปสูเ่ปา้หมายผลติน า้มนั
กญัชาเพ่ือทางการแพทย์ มีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง
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เร่ืองนีมี้ค าตอบจาก นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การ
เภสชักรรม (บอร์ด อภ.) เลา่ถงึจดุเร่ิมต้น วา่ อภ.เร่ิมปลกูต้นกญัชาทาง
การแพทย์ครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีโรงงานผลติยารังสิต จ.
ปทมุธานี มีการปลกูทัง้หมด 3 ประเภท คือ กญัชาท่ีให้สารทีเอชซี(THC) สงู 
กลุม่ท่ีให้สารซีบีดี(CBD)สงู และกลุม่ท่ีให้สารเทา่กนัแบบหนึง่ตอ่หนึง่ ใช้
เทคโนโลยีปลกูระบบรากลอย มีการควบคมุคณุภาพ ไม่ใช้ยาฆา่แมลงและ
สารเคมี โดยใช้มาตรฐานการเกษตรท่ีดี เพ่ือให้ได้สารส าคญัตามท่ีต้องการ
สม ่าเสมอ ซึง่ขณะนีต้้นกญัชาทัง้หมด 140 ต้น ออกมาเป็นต้นตวัเมียทัง้หมด 
ไมมี่ต้นตวัผู้หรือต้นกะเทยปะปนเลย เพราะหากมีต้นตวัผู้ เข้ามาปะปนจะต้อง
ก าจดัทิง้ทนัที เน่ืองจากจะท าให้เกิดการผสมแทนที่จะได้ดอกกญัชาท่ีมี
สารส าคญัตามท่ีต้องการ ก็จะได้เป็นเมลด็แทน 

หลงัจากปลกูต้นออ่นกญัชาเหลา่นี ้
ประมาณ  2 เดือนกวา่ ตอนนีต้้นกญัชา
ทัง้หมดเร่ิมออกดอกแล้ว ระหว่างนีก็้ต้อง
ดแูลต้นกญัชาเป็นอย่างดี โดยจะต้องใช้
เวลาอีกประมาณ 8-10 สปัดาห์ หรือช่วงต้น
เดือนกรกฎาคม 2562  ดอกจะโตเตม็ท่ี มี
สารส าคญัสมบรูณ์ โดยขนสีขาวของดอก
กญัชาจะเร่ิมเปลี่ยนสีมีสีน า้ตาลปน ก็จะ
เก็บเก่ียวดอกกญัชา เพ่ือมาสกดัเป็น
ผลติภณัฑ์น า้มนักญัชาหยดใต้ลิน้ได้ 
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ประธานบอร์ด อภ. อธิบายเพิ่มเติมวา่ การสกดัจะใช้เวลาประมาณ 2-3 
สปัดาห์ ดงันัน้ จงึคาดวา่จะได้น า้มนักญัชาลอ็ตแรกในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคมถงึต้นเดือนสงิหาคม  2562 นี ้ในจ านวน 2,500 ขวด ขวดละ 5 
มิลลลิติร ซึง่จะมีทัง้ขวดท่ีมีสารทีเอชซีสงู สารซีบีดีสงู และอตัราสว่นสารทัง้สอง
เป็นหนึง่ตอ่หนึง่ เพ่ือให้แพทย์รับทราบและพิจารณาได้ง่ายตอ่การน าไปใช้
รักษาแตล่ะโรค อย่างโรคลมชกัต้องใช้น า้มนักญัชาท่ีมีสารซีบีดี สว่นอาการ
อาเจียนจากการรับยาเคมีบ าบดัต้องใช้สารทีเอชซี โดยอาจพิจารณาอาการของ
โรควา่ควรจะใช้ปริมาณเทา่ไร เป็นต้น   
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“นอกจากโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์  
องค์การเภสัชกรรม ยังมีแผนด าเนินงานเฟส 2  โดยจะขยายพ้ืนทีป่ลูก
เพิม่ขึน้อีก 6 เท่า ซึง่คาดว่าจะปลูกได้ภายในต้นปี 2563 ที่ จ.ปทุมธานี 
และเฟสที ่3 จะเป็นการปลูกขนาดใหญ่ที ่อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี แต่
ยืนยันว่าไม่มีการผูกขาด เพราะอนาคตเม่ือมีการใช้มากขึน้ กต้็องมี
แหล่งปลูกและแหล่งผลิตเพิม่มากขึน้ ซึง่กมี็การเปิดให้กลุ่มเกษตรกร
รวมตัวกันเป็นวสิาหกจิชุมชนและร่วมกับภาครัฐในการปลูกเพ่ือน าไปใช้
ในการวจิัยหรือผลิตยา” นพ.โสภณ กลา่ว
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ด้าน รศ.ดร.วิเชียร กีรตนิิจกาล ผู้ เช่ียวชาญด้านการเพาะปลกูและ
ปรับปรุงสายพนัธุ์พืช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีปรึกษาองค์การเภสชักรรม 
กลา่ววา่  หลงัจากกญัชาเร่ิมออกดอกจากนีไ้ปในอีก 8-10 สปัดาห์ ช่วงนีเ้ป็น
ช่วงท่ีออ่นไหวมาก เหมือนกบัผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ 
ต้องให้แสงเพียงพอ มีการให้คาร์บอนไดออกไซด์ ปรับออกซิเจน ปรับชนิดของ
ปุ๋ ยให้พอดี เพ่ือให้ได้สารส าคญัท่ีสมบรูณ์มากพอ และเม่ือขนสีขาวของของ
ดอกกญัชาเปลี่ยนเป็นสีน า้นมและสีน า้ตาลอมส้ม ก็จะเก็บเก่ียวดอกมาตาก
แห้งท่ีควบคมุแสงและอณุหภมูิ และน าไปสกดัในท่ีสดุ โดยเฉพาะสารทีเอชซีซึง่
เป็นกรดอยู ่ต้องท าให้กรดหายไปเป็นสารทีเอชซีบริสทุธ์ิ

ท่ีปรึกษาองค์การเภสชักรรม ยงัทิง้ท้ายวา่  ใน
อนาคตจะมีการปลูกและขยายผลิตผลให้
มากกว่าขึน้ และพัฒนากัญชาสายพันธ์ุไทยให้มี
ปริมาณสารส าคัญตามทีต้่องการ โดยเฉพาะสาร
ซีบีดี ทีส่ายพันธ์ุไทยมีน้อย ท าให้ไม่เหมาะสม
กับการรักษาบางโรค รวมถงึพัฒนาวธีิการปลูก
ในโรงเรือนและการปลูกกลางแจ้ง ทีมี่ความยาก 
เพราะกัญชาเป็นทีช่ื่นชอบของโรคและแมลง ก็
ต้องหาวธีิการปลูกให้กัญชาแขง็แรง ได้
มาตรฐานทางการแพทย์


